



Bản tin Green Impact

Tháng 01 / 02 / 03 2022 Số.69

Từ thiện - Doanh nghiệp - Đào tạo

Bạn thân mến,

Lời đầu tiên, chúng tôi chúc bạn một năm tuyệt vời với nhiều cơ hội. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình trong cuộc sống. Điều này có thể xảy ra theo nhiều cách. Mấy tháng trước khắp thành phố rộ lên dịch vụ cắt tỉa cây xanh tại địa phương. Điều này phải được thực hiện vì nguy cơ đổ cây và cảnh khi bão lớn. Nó giúp làm rõ tầm nhìn và cảnh quan xung quanh tốt hơn. Đương nhiên, một cuộc dọn dẹp như thế này cũng phản ánh những điều của cuộc sống thực. Đôi khi chúng ta cũng cần phải cắt tỉa. Khi suy ngẫm về năm qua, tất cả chúng ta đều cảm nhận được điều này. Nhiều điều đã xảy ra và đối với một số người trong chúng tôi, điều đó thật nặng nề. Chúng tôi muốn chia sẻ lá thư này để cho bạn biết chúng tôi và một số người bạn trong công việc của chúng tôi đã được cắt tỉa như thế nào.



Một sự mất mát lớn.

Một trong những mất mát lớn nhất của chúng tôi sau vụ cắt tỉa năm nay là sự qua đời của người bạn thân thiết Henk van de Duijn Schouten. Trong hơn 15 năm qua, anh ấy là một trong những người đại diện cho công việc của chúng tôi ở Hà Lan. Mặc dù là một người đàn ông có sức khỏe tốt nhưng đầu năm nay anh ấy lại gặp vấn đề về thực quản. Họ tìm thấy một khối u đang phát triển. Mặc dù việc điều trị đã ngăn chặn sự lây lan, nhưng các khối u khác trong thận và não của anh vẫn được tìm thấy trong suốt những tháng tiếp theo. Sau nhiều lần cầu nguyện và chăm sóc y tế, các bác sĩ lưỡng lự trong việc điều trị thêm vì sức khỏe ngày càng yếu của anh và phải chăm sóc hàng ngày tại nhà riêng. Cuối cùng, vào ngày 30 tháng 11, anh ấy qua đời trong sự bình an và chúng tôi mất đi một người bạn thân yêu. Tất cả các nhân viên của chúng tôi đã tham gia lễ tang trực tuyến tại trung tâm của chúng tôi và bày tỏ sự kính trọng của chúng tôi đối với gia đình của anh ấy.



Một tường niệm ngắn gọn

Vào năm 2006, Mr. Henk quyết định tham gia một ủy ban gia đình tại Hà Lan để hỗ trợ công việc của chúng tôi và cả Mr. Hans, nhân viên người Hà Lan của chúng tôi. Năm 2007, anh đến thăm Đà Nẵng trong ngày Môi trường cùng một người bạn. Anh ấy rất ấn tượng và yêu thích những gì chúng tôi đang làm. Khi chúng tôi chia sẻ mong muốn xây dựng một trung tâm vào năm đó, anh ấy đã tự ý liên hệ với mọi người để được hỗ trợ tài chính. Chúng tôi đã có thể thanh toán tất cả các chi phí của mình kịp thời vì những đóng góp to lớn này. Khi chúng tôi hoàn thành tầng ba vào năm 2010 và kỷ niệm 10 năm chính thức của chúng tôi, anh ấy lại cùng một người bạn khác đến thăm chúng tôi tại Đà Nẵng. Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với anh ấy và luôn sẵn lòng giúp đỡ và cho chúng tôi lời khuyên. Ba năm trước, vào năm 2018, anh ấy đã đến thăm chúng tôi lần thứ ba cùng với ba người bạn khác. Đầu tiên, họ đã thực hiện một chuyến đi đến phía Bắc. Khi đó anh đã 78 tuổi, vẫn rất phong độ và thậm chí mỗi năm anh đã đi bộ 120 km trong chuyến đi bộ từ thiện kéo dài 4 ngày. Anh ấy vẫn ấn tượng với những gì chúng tôi đang làm. Anh ấy là người khích lệ chúng tôi rất nhiều, chúng tôi thực sự nhớ anh ấy. Sự thông cảm của chúng tôi dành cho vợ và gia đình anh ấy. Sự mất mát của anh ấy cũng rất đau đớn đối với chúng tôi nhưng những kỷ niệm đẹp sẽ luôn ở lại với chúng tôi.



chuyến đi đến phía Bắc. Khi đó anh đã 78 tuổi, vẫn rất phong độ và thậm chí mỗi năm anh đã đi bộ 120 km trong chuyến đi bộ từ thiện kéo dài 4 ngày. Anh ấy vẫn ấn tượng với những gì chúng tôi đang làm. Anh ấy là người khích lệ chúng tôi rất nhiều, chúng tôi thực sự nhớ anh ấy. Sự thông cảm của chúng tôi dành cho vợ và gia đình anh ấy. Sự mất mát của anh ấy cũng rất đau đớn đối với chúng tôi nhưng những kỷ niệm đẹp sẽ luôn ở lại với chúng tôi.



Tường nhớ người khác

Chúng tôi cũng mất những người ủng hộ khác vào năm 2021. Một trong số họ là nhân viên ngắn hạn người Việt Nam (ảnh phải) đã làm việc cho chúng tôi vào năm 2002. Chúng tôi đã thể hiện sự tôn trọng và thông cảm bằng tất cả tấm lòng của chúng tôi đối với tất cả gia đình của họ. Không chỉ chúng tôi bị cắt tỉa mà những gia đình này cũng phải sống với cảnh trống trải. Chúng ta hãy cầu nguyện sự an ủi cho tất cả các thành viên trong gia đình này và ghi nhớ những kỷ niệm đẹp của những người đã qua đời. Khi chúng tôi viết ra những mất mát này, chúng tôi nhận được sự mất mát gần đây nhất khi mẹ của giám đốc của chúng tôi qua đời vì bệnh suy tim. Năm nay cô ấy sống tại trung tâm của chúng tôi ở Đà Nẵng để chữa bệnh. Vì bị cách ly, cô không thể trở về quê hương của mình. Cuối cùng, một vài tuần trước, họ đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại và cô có thể quay về quê hương với người chồng đã chờ đợi từ lâu (ảnh trái). Vài ngày trước có một cuộc gọi khẩn cấp báo tin sức khỏe cô ấy không tốt nhưng cô ấy qua khỏi. Nhưng tim của cô ấy không tốt và cô ấy đã qua đời sau lễ Giáng sinh và hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây trên đất. Chúng tôi đã đóng cửa Trung tâm trong vài ngày và gửi lời chia buồn đến gia đình cô ấy.



Sửa chữa mái bằng của chúng tôi

Một thử nghiệm khác cho mái bằng và cửa sổ bằng gỗ của chúng tôi. Mấy tháng trước trời mưa to. Mái của tòa nhà bên cạnh Trung tâm của chúng tôi bắt đầu bị dột ở một số nơi. Phần mái bằng phẳng, chúng tôi dự định sắp tới sẽ xây thêm một tầng nữa. Mái bằng không được che nắng. Sức nóng của mặt trời đã gây ra các vết nứt trên bê tông và nó bắt đầu bị rở rỉ sau trận mưa lớn. Ja Pheth đã được yêu cầu sửa chữa nó vì anh ấy rất khéo tay. Anh ấy đã từng sửa chữa động cơ trước đây. A-Samel là một người trợ giúp tốt và cả hai đều đang sửa chữa những vết nứt. Hiện tại chúng tôi không sao, nhưng đó chỉ là giải pháp ngắn hạn vì mùa hè sắp đến. Do đó, chúng tôi phải xem xét một lớp phủ kim loại để bảo vệ bê tông. Ngoài ra, các cửa sổ bằng gỗ cũng cần được thay thế. Chúng bắt đầu bị uốn cong vì nhiệt. Nó gây ra hiện tượng rở rỉ sau trận mưa lớn và gió mạnh trong các trận bão gây ra tiếng ồn rất to qua các vết nứt.



Chúng ta đang làm gì vào lúc này?

Chúng tôi vẫn đang làm bếp sạch. Chúng tôi đang chờ đợi ánh sáng xanh để phân phối bếp sạch trên khắp cả nước. Nhiều chiếc bếp đã được chế tạo và sẵn sàng sử dụng. Thực sự, đó là một thách thức vì vậy, nhiều người có thể được giúp đỡ, nhưng những hạn chế về giao thông và các quy định của địa phương khiến cho việc tổ chức cấp phát trở nên khó khăn. Chúng tôi không thêm nhân viên mới, vì vậy chúng tôi có thể giữ lại nhân viên hiện tại của mình và giao cho họ đủ công việc để làm. Chúng tôi đã mua vật liệu mới và có một số cải tiến trong việc chế tạo bếp. Chúng tôi cũng đang bận rộn trong việc xin giấy phép lao động mới cho nhân viên nước ngoài của mình. Năm nay các quy định mới yêu cầu một cách tiếp cận khác. Không thể gia hạn giấy phép lao động nữa mà phải đưa ra một yêu cầu hoàn toàn mới. Lại rất nhiều thủ tục giấy tờ, nhưng cho đến nay chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ. Khóa học FBT cũng đang chờ chính quyền địa phương cho phép các cuộc hội thảo mới. Đây là thời điểm cắt tỉa tuyệt vời và chúng tôi cũng cần một bước đột phá.



Những người khác đang làm gì?

Trong điều kiện thời tiết tốt, một thành viên của nhóm hỗ trợ người Hà Lan đã đi hái lê. Cô ấy làm việc này hàng năm và bắt đầu từ sáng sớm. Năm nay không có nhiều người hái nên phải mất gần ba tuần. Vụ thu hoạch muộn nên thanh niên không giúp được như những năm trước vì họ phải đến trường. Một cách khác để hỗ trợ công việc của chúng tôi là bán bánh quế xi-rô caramel. Mọi người phải đặt hàng, và các tình nguyện viên đã giao những chiếc bánh quế thơm ngon đến tận nhà cho mọi người. Vì những hạn chế của năm nay, nó có một chút phức tạp, nhưng nó đã diễn ra tốt đẹp. Ngay cả một tình nguyện viên đã sáng tạo. Các con của cô đã giúp cô bằng cách ngồi lên phía sau xe đạp của cô. Điều này rất tuyệt vời.



Biết ơn

Trên khắp thế giới, có rất nhiều lễ kỷ niệm sau thời gian thu hoạch mùa màng. Do sự khác biệt giữa các vùng về khí hậu và mùa màng, lễ hội thu hoạch có thể được tổ chức vào nhiều thời điểm khác nhau. Một số lễ hội là tiệc tạ ơn. Nhưng hầu hết chúng là lễ kỷ niệm sau một vụ thu hoạch nông nghiệp. Ngày nay nó có thể là bất cứ điều gì để biết ơn. Chúng tôi đã làm điều này trong Trung tâm của mình và biết



ơn Đấng Tạo hóa của chúng tôi, ngay cả những hoàn cảnh đã cố gắng cản trở các phước lành. Thợ, vợ giám đốc của chúng tôi quyết định nấu ăn và Ja Pheth, một trong những nhân viên của chúng tôi đã tặng con gà cuối cùng trong số năm con gà của mình sau khi những con khác bị trộm hoặc đột ngột chết. Thêm canh cà ri tôm, xôi gạo thơm ngon nữa thì tuyệt vời. Một người bạn của chúng tôi đã mua lê Trung Quốc để tráng miệng, và một người bạn khác cho chúng tôi mỗi người một túi gạo và một số đồ ăn kèm khác. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời để ca hát, chia sẻ, ăn uống và cảm ơn một năm đặc biệt đã được cắt tỉa và thử nghiệm.

Tin mới nhất

- Mặc dù chúng tôi có thể cùng nhau trang trí cây thông Noel, nhưng lễ kỷ niệm Giáng sinh và Năm mới đã bị hoãn lại do người thân đột ngột mất đi.

- Thắng đã phục vụ trong Hải quân được gần một năm. Họ chuyển anh từ Đà Nẵng đến Cam Ranh và hiện anh phục vụ trên đảo Phú Quốc gần biên giới Campuchia - Việt Nam.



- Chúng tôi muốn kết thúc bức thư này bằng cách chúc bạn một Năm mới an lành và biết rằng sẽ có sự thay đổi sau khi cất tã.

Lời chào thăm - Đội ngũ Green Impact

Được gọi để phục vụ

Để biết thêm thông tin, hãy viết thư cho: infogreenimpact@gmail.com